



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๘๖

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๙ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑ ๕

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

**รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔**

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เดินหน้า ตรวจคัดกรอง เชิงรุกกลุ่มเสี่ยง	เดลินิวส์, ข่าวสด, สยาม กีฬา, khaosod, siamrath, dailynews, bangkokbiznews, thansettakij	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ว่า สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กทม. ได้รายงานจากการสอบสวนโรคพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านนวด ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มคนทำงานและผู้ใช้บริการ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาเชิงรุก (Active case finding) ทั้ง ๓ กลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรอผลบางส่วน สำหรับการค้นหาเชิงรุกในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจำนวน ๔๗๒ แห่ง มีตลาดเสี่ยงจำนวน ๑๑ แห่ง และตลาดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน ๓๕ แห่ง มีตลาดเสี่ยงจำนวน ๑๔ แห่ง สำหรับกลุ่มเสี่ยงทั้งตลาดที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนซึ่งต้องดำเนินการคัดกรองมีจำนวน ๑๕,๙๐๘ ราย แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ๑,๐๙๐ ราย คัดกรองด้วยวิธีการ Swab ครบทุกคน พบติดเชื้อ ๗ ราย ไม่พบเชื้อ ๑,๐๘๓ ราย และกลุ่มเสี่ยงต่ำ ๑๔,๘๑๖ ราย คัดกรองด้วยการตรวจน้ำลายแล้ว ๔,๔๔๖ ราย พบติดเชื้อ ๔ ราย ไม่พบเชื้อ ๔,๔๔๒ ราย รวม ๑๑ ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างรอผลตรวจ ทั้งนี้ จะเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นความสำคัญของการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดขณะนี้	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๒	กทม. รับมอบ อุปกรณ์ การแพทย์จาก ภาคเอกชน สนับสนุนการ รักษาโรค โควิด-๑๙	mgroonline	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากบริษัท นิวสกายเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ HAMILTON MEDICAL AG (SWISS) รุ่น C๑/NIV จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้แก่ รพ.หลวงพ่อกวีนศิริกิติ์ ชุตินธโร อุทิศ และเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ NIHON KOHDEN (JAPAN) รุ่น LIFE SCOPD G๕ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้แก่ รพ.ตากสิน ทั้งนี้ กทม.ขอขอบคุณบริษัท นิวสกายเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และจะได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลทั้ง ๒ แห่งต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
๓	กทม.เตรียม เดินหน้าปรับ	แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, naewna,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการปรับปรุง ถ.ไกรสีห์ เขตพระนคร	<u>ด้านบวก</u> - ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว	- สำนักการโยธาสำนักงานเขตพระนคร และสำนักงาน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ภูมิทัศน์ย่าน บางลำพู ระยะที่ ๓	khaosod	สืบเนื่องจาก กทม.ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.ไกรสีห์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในระยะที่ ๒ ของย่านบางลำพู ซึ่งระยะแรกเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.ข้าวสาร ระยะทาง ๔๐๐ ม. โดย กทม.ได้ทำพื้นถนนใหม่ทั้งหมดให้เป็นระดับเดียวกันด้วยหินแกรนิตพ่นไฟ ทำรางระบายน้ำสแตนเลสใหม่ทั้งหมด เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น ติดตั้งเสาสแตนเลสแบบปรับขึ้น-ลงได้ตลอดแนวถนนทั้ง ๒ ฝั่ง เพื่อแยกทางระหว่างคนเดินเท้าและรถยนต์ และเพิ่มคอกต้นไม้ ๘ จุดเพื่อความสวยงาม ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว - นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพระนคร ไปสำรวจผู้ค้ารอบบริเวณเพื่อจัดระเบียบในถนน ๑๓ ห้าง รอบห้างบางลำพู ถ.จักรพงษ์ โดยจัดพื้นที่ให้ค้าขายใน ถ.ไกรสีห์ลักษณะเดียวกันกับ ถ.ข้าวสาร ซึ่งต้องใช้เวลาสำรวจผู้ค้า รวมถึงนำเสนอให้คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. คาดใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน จะเปิดให้ทำการค้าได้ ส่วนการปรับปรุงระยะที่ ๓ อยู่ระหว่างขั้นตอนการของบประมาณเพื่อดำเนินการที่ ถ.ธานี ส่วน ถ.รามบุตรีอยู่ระหว่างสำรวจแนวเขตสาธารณะหากมีความชัดเจนจะจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป	ให้สวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนไกรสีห์ และการปรับปรุงจัดทำการค้าให้เป็นระเบียบ สวยงาม และมีลักษณะเป็นรูปแบบเดียวกัน รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ถ.ธานี และ ถ.รามบุตรี
๔	ขยายเวลาการ ประกวดตกแต่ง รถเก็บขยะ กทม.	ข่าวสด, khaosod	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมเสนอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ส่งผลงานเข้าประกวดถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ (๒) ตัดสินผลงาน วันที่ ๑ - ๒๐ พ.ค.๖๔ (๓) คัดเลือกผลงานลงเฟสบุ๊ค “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์” เพื่อเปิดให้บุคคลทั่วไปคัดเลือก ป๊อปปูล่าไรทเวด วันที่ ๒๑ - ๓๑ พ.ค.๖๔ และ (๔) ประกาศผล วันที่ ๑ มิ.ย.๖๔	<u>ด้านบวก</u> - เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะของ กทม.	- สำนักงานสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการจัดโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะของ กทม. พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔
๕	กทม.ย้ายออก จากกรุงเทพฯ ไม่ต้องใช้	มติชน, matichon, mgronline, posttoday, sondhitalk, ryt๙,	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพว.กทม. กล่าวหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่า ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่	<u>ด้านบวก</u> - ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด หากมีความ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เอกสารรับรอง	thainews, today.line.me	<p>ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ ๓๗ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๑,๙๘๙ ราย รวมถึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเข้มงวดการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะ ๕ จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด สำหรับประชาชนที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดให้แสดงเอกสารรับรองออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด นอกจากนี้ ได้กำชับให้สำนักงานเขตตรวจติดตามสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มอบหมายสำนักพัฒนาสังคม พิจารณาจัดทำแผนรองรับและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมอบหมายให้สำนักงานการศึกษาประสานสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน เมื่อแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายลง</p>	<p>จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ - ดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียนสังกัด กทม.เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนเมื่อแนวโน้มการระบาดของโรคโควิด-๑๙ คลี่คลาย 	<p>การดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมถึงแจ้งข้อควรปฏิบัติหากมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด พร้อมแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่</p>
๖	กทม.ขอความร่วมมือประชาชนทยอยชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	matichon, newtv, thailandplus, ryt๙, infoquest	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กทม.ได้ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศ ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือน ธ.ค.๖๓ เป็นภายในเดือน ม.ค.๖๔ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งการลดความแออัดเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่สำคัญ จึงขอให้ประชาชนทยอยไปตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินฯ หรือยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ออาร์จนถึงใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาแล้วจึงเดินทางไปตรวจสอบ หรือยื่นคำร้องขอแก้ไขฯ พร้อมกัน เพราะจะทำให้เกิดความแออัด อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งรายละเอียดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเกิดความเข้าใจในแนวทางการจัดเก็บภาษี - ขอความร่วมมือประชาชนผู้เสียภาษีทยอยเดินทางไปตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานเขต เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคลัง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการชำระภาษี พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ทยอยเดินทางไปตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อลดความหนาแน่น ณ สำนักงานเขต

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๗	เผ่าระวัง กลุ่มเสี่ยงใน สถานบันเทิง- ผู้เดินทางจาก ศรีราชาสาเหตุ การแพร่ระบาด โรคโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ	สยามกีฬา, thairath, matichon, naewna, siamrath, thansettakij, posttoday, kaosod, prachachat, springnews, thaipost, newtv, tnnthailand, mgronline, sondhitalk, thaipbs,	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.กล่าวหลังการประชุมศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.กทม.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คลัสเตอร์ใหญ่ ๒ แห่ง ประกอบด้วย สถานบริการ มีผู้ติดเชื้อถึง ๑๓๕ ราย และคลัสเตอร์ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถือเป็นกลุ่มก้อนที่ทำให้เกิดการระบาด ใหม่ในกรุงเทพฯ โดยอยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้บริหาร จ.ชลบุรี เพราะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนชาวกรุงเทพฯ เดินทางเข้าไปเฉลิมฉลอง แล้วติดเชื้อมากลับมา ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเป็นเท่าใดอยู่ระหว่างสอบสวน โรคอีกครั้ง ขณะนี้แนวโน้มการแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ สถานการณ์ถือว่าดี ขึ้นหลังจาก กทม.กำหนด ๑๐ มาตรการเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาด จากการตรวจสอบไม่พบการแพร่ระบาดแบบวงกว้างเพิ่มอีก โดย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรักษากลุ่มผู้ติดเชื้อเดิม เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยลง ตามลำดับ - สำหรับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ ๒ ปัจจัย ได้แก่ (๑) แนวโน้ม การแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาเผื่อไว้ ๑๔ วัน หากยอดผู้ติดเชื้อ ลดลงอาจจะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ (๒) กลุ่มก้อนคลัสเตอร์ การแพร่ระบาดในต่างจังหวัด หากยังมีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง ถึงแม้ใน กรุงเทพฯ จะพบผู้ติดเชื้อน้อยลง แต่อาจยังไม่ปรับมาตรการ เพราะขณะนี้ผู้ ติดเชื้อใหม่ส่วนมากจะเป็นผู้ที่เดินทางไปฉลองปีใหม่ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็น ช่วงที่ กทม.ประกาศงดจัดกิจกรรมพอดี	ด้านบวก - เผ่าระวังประชาชนกลุ่ม เสี่ยงจาก ๒ คลัสเตอร์ที่เป็น สาเหตุของการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ - ติดตามสถานการณ์และ พิจารณาแนวโน้มการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใน พื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อกำหนด มาตรการผ่อนคลายเป็น	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและ ต่อเนื่อง และแจ้งช่องทาง การคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเอง ผ่านระบบ BKKCOMD๑๙ ให้ ประชาชนได้รับทราบ
๘	ก่อสร้างอุโมงค์ ทางลอดถนน มหาราช-หน้า พระลานเร็ว กว่าแผนที่ กำหนด	siamrath	- นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตาม ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.หน้าพระลาน และ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.มหาราช ว่า ปัจจุบันโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.หน้าพระลาน คืบหน้าร้อยละ ๑๕ และ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.มหาราชคืบหน้าร้อยละ ๑๘ ซึ่งทั้ง ๒ โครงการฯ สามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ได้ผลักดันให้โครงการดังกล่าวเดินหน้าก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ได้ประชุมวางแผนเร่งรัดงานก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการ พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานเสาเข็มเจาะ และงานขุด	ด้านบวก - ปรับปรุงภูมิทัศน์และ พัฒนาพื้นที่ ก่อสร้าง รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ให้มีความสวยงามและเป็น ระเบียบเรียบร้อย - ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน	- สำนักการวางผังและ พัฒนาเมือง สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การก่อสร้างอุโมงค์ทางเดิน ลอดถนนหน้าพระลาน และ ถนนมหาราช รวมถึงสร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ก่อสร้างโครงสร้างค้ำยันอย่าให้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้เพิ่มมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างทั้งต่อสิ่งปลูกสร้างและผลกระทบด้านมลภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM _{๒.๕} ตลอดจนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานประสานผู้รับจ้างให้ตรวจสอบแรงงานอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว	ตระหนักถึงประโยชน์ของการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าว และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน
๙	แนะกลุ่มเสี่ยงดูแลตนเอง ป้องกันโรคโควิด-๑๙	แนวหน้า, เดลินิวส์	- นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานการแพทย์ กล่าวว่า กทม.ห่วงใยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใน ๔ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ (๑) ผู้สูงอายุ (๒) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคเมเร็ง โรคอ้วน โรคปอด (๓) เด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี และ (๔) ผู้ที่เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยแจ้งเตือนข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ ขอเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากไม่จำเป็นให้หยุดอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด รับข่าวสารที่ถูกต้อง และนำเชือกถือ ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่ นอกจากนี้ ขอให้สังเกตอาการของตนเองหากมีอาการไข้ ไอ หรือมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ แจ้งข้อมูลจริงเปิดเผยประวัติการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษา หากสงสัยในอาการของโรคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสุขภาพ สำนักงานแพทย์ ๑๖๔๖ ให้บริการตลอด ๒๔ ชม. หรือติดต่อผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์	<u>ด้านบวก</u> - แนะนำข้อควรระวังและการปฏิบัติตนสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- สำนักอนามัย สำนักงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอควรปฏิบัติตนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อลดความรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์